

Agoda.com ประกาศดีลโรงแรมในกรุงเทพมหานคร

กัมพูชา



สิงคโปร์ (18 ธันวาคม 2556) - Agoda.com บริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์สำรองห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์ซึ่งรับประกันราคาห้องพักที่ดีที่สุด เอเชียและเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Priceline.com (Nasdaq: PCLN) เสนอโปรโมชั่นโรงแรมสำหรับฉลองปีใหม่ที่พนมเปญ เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายรอการไปค้นพบ

ผลจากสงครามเวียดนามและการลี้ภัยผู้อพยพเวียดนามแดงในปี ค.ศ. 1979 กรุงเทพมหานครที่มีมักจะถูกเรียกว่า “แดนเถื่อนแห่งเอเชีย (Wild West of Asia)” แทบจะถูกทิ้งร้าง แต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามอย่างมากที่จะบูรณะให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่และกลายเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกครั้ง

ตำนานกล่าวไว้ว่า เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1372 เมื่อมีผู้หญิงชื่อ เปญ สร้างวัดขึ้นบนภูเขา (พนม ในภาษาเขมร) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่นางได้ค้นพบ ตั้งแต่นั้น เมืองก็ดูเหมือนจะประสบกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่เรื่อยมาจากความขัดแย้งและการครอบครองของอาณานิคม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1866 ที่เมืองนี้ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของกัมพูชา แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 พนมเปญก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนถึง ค.ศ. 1953 ที่พนมเปญได้ประกาศอิสรภาพ ร่องรอยของสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างในเมือง

ปัจจุบัน พนมเปญเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีสันมากมาย ราวกับเมืองที่เพิ่งตื่นจากการหลับใหลอันยาวนาน โรงแรมใหม่ๆ และห้างสรรพสินค้าถูกสร้างขึ้น ตึกเก่าๆ ได้รับการบูรณะ ร้านอาหารใหม่ๆ ฮิปๆ ปรากฏขึ้นทั่วทุกมุมถนนทั่วเมือง อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในเอเชียเช่น กรุงเทพฯหรือโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ยังคงถือว่าห่างไกล ดังนั้นอย่าคาดหวังมากกับระบบการแพทย์ ขนส่งและการสื่อสาร

คุณยังสามารถเที่ยวชมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านมืดของกัมพูชาได้จากพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสเลงและทุ่งสังหารไซเอ็งเอ็คที่มีรายละเอียดของสมัยประเทศถูกปกครองโดยเขมรแดง ถึงแม้ว่า การไปเยี่ยมชม

สถานที่เหล่านี้จะไม่ได้ให้ความบันเทิงนัก แต่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของกัมพูชา

แรงขับเคลื่อนและความคึกคักของเมืองที่กำลังก้าวไปข้างหน้าบวกกับความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวในพนมเปญนั้นเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ เมืองนี้ไม่ได้เป็นเมืองแค่จุดแวะพักสำหรับการไปเที่ยวนครวัดในเสียมเรียบอีกต่อไป สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจในเมืองไม่ว่าจะเป็น พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล วัดพระแก้วมรกต ชิโววัธ คีย์ ถนนที่ทอดยาวริมแม่น้ำเตมไปด้วยร้านรวงมากมายทั้งกลางวันและกลางคืน หรือจะไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ยังมีวัดวา ตลาดและสถานที่อีกมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัสด้วยตัวเอง

ลองดูรายชื่อโรงแรมพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่นี้ ให้การไปเยือนกัมพูชาของคุณเป็นประสบการณ์ที่พิเศษที่สุด

หากต้องการติดตามข่าวสารจาก Agoda.com เพื่อดูข้อเสนอสุดพิเศษและโปรโมชั่นจากโรงแรมทั่วโลก โปรดเยี่ยมชมคลิกถูกใจเราบน Facebook หรือที่ *Google+ Instagram หรือ Pinterest.*

เกี่ยวกับ Agoda Company Pte Ltd:

Agoda Company Pte Ltd (www.agoda.com) เป็นบริษัทผู้ให้บริการสำรองห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์ชั้นนำที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในเอเชีย ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องการรับประกันราคาห้องพักที่ถูกที่สุด Agoda.com เป็นส่วนหนึ่งของ Priceline Group (Nasdaq:PCLN) เครือข่ายของโกต้าประกอบด้วยโรงแรมกว่า 360,000 แห่งทั่วโลก มีพนักงานหลากหลายเชื้อชาติจำนวนมากกว่า 1,400 คนประจำอยู่ในสำนักงานทั่วโลก คอยให้บริการสำรองห้องพักโดยใช้ทั้งความรู้และการติดต่อในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ราคาห้องพักที่ดีที่สุดสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อพักผ่อน

นอกจากนี้ ลูกค้ายของ Agoda.com ยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมโกต้ารีเวิร์ดซึ่งให้ส่วนลดและวันพักฟรีเพิ่ม ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ที่มีข้อจำกัด โปรแกรมโกต้ารีเวิร์ดช่วยให้ลูกค้าสามารถแลกแต้มสะสมกับโรงแรมนับพันๆ แห่งทั่วโลกได้ทุกเมื่อ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Pacific Asia Travel Association (PATA) Agoda.com มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยทำให้การท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายน้อยลงและเข้าถึงง่ายมากขึ้น